

สหประกันชีวิต จับมือ ชสอ.ตร.ร่วมปลูกป่าสร้าง ความสวยงามให้ชุมชน



บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (ชสอ.ตร.) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสวยงามในชุมชน” ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

พลตำรวจเอก นิพนธ์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บมจ.สหประกันชีวิต กล่าวว่าเรามาทำ CSR ในการร่วมปลูกป่า ซึ่งเราเลือกมาปลูกที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา เพราะรู้ว่าที่นี่มีคนดูแลต้นไม้ที่เราปลูกไว้ไม่ตายแน่นอน ซึ่งต่อไปต้นไม้เหล่านี้จะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ ของตำรวจส่วนรวมและของประชาชนทั่วไปด้วย เพราะที่นี่เป็นแหล่งป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีคนคอยดูแลให้ต้นไม้ที่เราปลูกอยู่รอดปลอดภัยจนเติบโต เป็นแหล่งป่าที่ใหญ่และสมบูรณ์อีกที่หนึ่งของประเทศต่อไป

พลตำรวจโท สันติ เพ็ญสูตร อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณ บริษัทสหประกันชีวิตและชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ที่มาร่วมกันปลูกป่ากันที่นี่ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและแห้งแล้ง บนเนื้อที่ 1,919 ไร่ ซึ่งในการปลูกป่าแต่ละครั้งก็จะขอรับการสนับสนุนเพราะไม่มีงบประมาณจากภาครัฐ และได้มีการแบ่งสัดส่วนการปลูกป่าให้เหมาะกับพื้นที่ ที่นี่นอกจากจะฝึกตำรวจแล้วเรายังมีโครงการอื่นด้วย อาจจะมีทางสำหรับจักรยาน เราก็จะได้อาศัยป่านี้ให้ประชาชนได้มาพักผ่อน

ทางด้านนายสพพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ว่า การที่สหประกันชีวิตได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปลูกป่าในวันนี้ เนื่องจากเราตระหนักและเล็งเห็นว่าศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางเป็นศูนย์กลางของตำรวจทั้งหลาย ซึ่งตำรวจเองก็มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน การที่เค้าได้เข้ามาพัฒนาความสามารถพัฒนาศักยภาพในการเข้ามาทำหน้าที่ตำรวจให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และการที่สหประกันชีวิตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจด้วย ประกอบกับสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่เริ่มต้นในการปลูกสร้างสิ่งต่างๆ ซึ่งก็ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร การที่ต้นไม้จะสร้างความร่มเย็นให้กับสถานที่เราเห็นว่าสำคัญอย่างยิ่ง และที่สหประกันชีวิตก็เป็นบริษัทของขบวนการสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ 128 สหกรณ์ทั่วประเทศก็เป็นเป้าหมายและมาใช้บริการอยู่แล้ว ก็หวังว่าถ้าสหประกันชีวิตได้เข้ามาดูแลตรงนี้อนาคตข้างหน้าก็จะเกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เราจะติดตามในทุกๆ ปีและจะมีส่วนร่วมในทุกๆ โอกาสที่จะทำได้ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ให้กับที่นี่และประเทศชาติต่อไป